

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 10/5/2021

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay trên cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 09/5/2021 về việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình tổ chức họp và đưa ra một số nội dung công việc cần triển khai như sau:

TT	Nội dung công việc	Bộ phận thực hiện	Bộ phận giám sát
1	<p>Đối tượng được phép ra vào viện bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nhân viên BV: bắt buộc xuất trình thẻ ra vào viện, đeo khẩu trang, khai báo y tế mỗi khi đến và rời BV. CBVC nào không thực hiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.- Người dân đến khám bệnh và người nhà đi cùng: Bắt buộc phải đeo khẩu trang, đi qua chốt sàng lọc khai báo y tế trước khi vào khoa khám bệnh- Người nhà chăm bệnh nhân và Bệnh nhân: ra vào viện phải có thẻ, đeo khẩu trang. Khai báo y tế mỗi lần vào viện. Các khoa quy định người nhà bắt buộc đăng ký thông tin người chăm BN, không tùy tiện đổi người, tối thiểu 3 ngày đăng ký đổi người/1 lần. Trường hợp đặc biệt do TK quyết định- Khách đến BV liên hệ công việc: phải xuất trình giấy tờ hoặc gọi điện liên hệ trước, đeo khẩu trang, khai báo y tế trước khi đến nơi	<ul style="list-style-type: none">- Tất cả các CBVC của các khoa phòng trong BV.- Tất cả người dân đến BV	<ul style="list-style-type: none">- Phòng HCQT- Các tr khoa lâm sàng- BCĐ PC dịch BV- CNTT giám sát

	<p>làm việc.</p> <p>- Tuyệt đối không cho người dân vào thăm BN</p>		
2	<p>Triển khai bắt sàng lọc đối với tất cả người dân vào BV:</p> <p>- Triển khai kíp nhân lực trực 24/24 h tại vị trí bắt sàng lọc ban đầu tại sân trước BV để sàng lọc, khai báo y tế đối với tất cả BN đến khám, người nhà và khách đến làm việc. Sau khi sàng lọc có đóng dấu để xác định người dân đó đã qua sàng lọc.</p> <p>- Tại khoa khám bệnh và các khoa lâm sàng: Các phòng khám và các khoa tiếp tục sàng lọc lần 2 các yếu tố dịch tễ, đo nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy ngân, các triệu chứng nghi ngờ đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để có phương án xử lý phù hợp.</p> <p>- Tại bắt sàng lọc khu F1 (Nhà Lao cũ): trực 24/24h 01 kíp 01 BS + 01 ĐD thực hiện khám sàng lọc, lấy mẫu, giám sát cách ly các đối tượng trong khu F1</p> <p>- Tại khu điều trị cách ly khoa Truyền nhiễm: Giao BS Cường TK Truyền nhiễm làm trưởng nhóm. Điều động Bác sỹ Lê Hùng Dũng khoa Nội TKCXXK và KTV Nguyễn Xuân Nghĩa đến làm việc tại khu điều trị cho đối tượng F0</p>	<p>- Phòng ĐD phân công nhân lực trực bắt sàng lọc ban đầu và nhân lực ĐD trực bắt sàng lọc khu F1</p> <p>- Phòng KHTH phân công nhân lực BS trực bắt sàng lọc khu F1</p> <p>- Khoa KB bổ sung nhân lực để triển khai công việc tại bắt sàng lọc ban đầu vào những giờ cao điểm đảm bảo giải phóng nhanh bệnh nhân, đảm bảo gián cách.</p> <p>- Phòng HCQT phân công lực lượng bảo vệ hỗ trợ triển khai công việc tại bắt sàng lọc ban đầu.</p>	<p>- BCD PC dịch BV</p> <p>- Phòng QLCL</p>

<p>3</p>	<p>VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CÁC KHOA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường KCB ngoại trú. Hạn chế tối đa các trường hợp điều trị nội trú. Những trường hợp ổn định chuyển tuyến dưới điều trị tiếp. - Các khoa có BN thuộc đối tượng F1 nhưng bắt buộc phải điều trị tại khoa lâm sàng: Khoa bố trí phòng cách ly và tổ chức nhân lực điều trị theo quy định. BN thuộc đối tượng F2 phải tự cách ly chờ kết quả XN của F1. - Các khoa không tổ chức giao ban tập trung toàn khoa. Cần triển khai công việc sử dụng nhóm zalo hoặc triển khai từng nhóm nhỏ, đảm bảo giãn cách. - Các khoa cử nhân lực cố định làm việc tại khoa khám bệnh, không vào khoa giao ban và tham gia công việc trong khoa. - Khuyến khích các khoa phân nhóm, kíp làm việc độc lập ở các vị trí tách rời nhau và các nhân lực hạn chế tiếp xúc gần. Tránh tối đa trường hợp cách ly toàn bộ khoa. - Quán triệt NVYT, công nhân vệ sinh của khoa phòng nào chỉ ở khoa đó, chỉ di chuyển sang khoa phòng khác khi được giao nhiệm vụ. - CBVC khoa Khám bệnh khi vận chuyển BN vào các khoa lâm sàng tránh tiếp xúc gần với CBVC các khoa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tất cả các khoa, phòng trong BV 	<ul style="list-style-type: none"> - BCD PC dịch BV - Phòng QLCL
<p>4</p>	<p>VỀ VIỆC HỌP, GIAO BAN TOÀN VIỆN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các cuộc họp quan trọng cần họp tập trung: bắt buộc dưới 20 người, đảm bảo giãn cách. - Giao các trưởng khoa nắm bắt BN trong khoa để chỉ đạo nhân viên. Tham gia giao ban trực tuyến với BCD chống dịch lúc 7h30ph hàng ngày 	<ul style="list-style-type: none"> - BGD - Các khoa phòng - Phòng CNTT, Doha 	<p>BCD PC dịch BV</p>

5	<p>Về công tác hậu cần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các khoa yêu cầu bệnh nhân và người nhà đặt suất ăn và các nhu yếu phẩm qua NVYT của khoa. Không cho BN và người nhà đi ra ngoài tránh lây lan dịch khó kiểm soát (trừ trường hợp đặc biệt có sự đồng ý của lãnh đạo khoa). - Phòng TCKT, Phòng HCQT, khoa Dinh Dưỡng phối hợp tìm các nhà cung cấp suất ăn, nhu yếu phẩm cung ứng cho BN và người nhà tại khoa. - Khoa Dinh dưỡng bố trí nhân lực cung cấp suất ăn cho các vị trí chống dịch theo quy định tại bắt sàng lọc ban đầu, bắt sàng lọc F1 và khu điều trị cách ly F0. (Riêng khu vực F0: hàng ngày được cung cấp suất ăn mức 100.000đ/người/ngày. Cuối tuần được bổ sung thêm một bữa ăn 150.000đ/người/ngày) 	<ul style="list-style-type: none"> - Các khoa lâm sàng - Phòng TCKT, Phòng HCQT, khoa Dinh Dưỡng 	BCĐ PC dịch BV
6	<p>Về thông tin liên lạc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu tất cả các đồng chí trong BCĐ PC dịch BV, các đồng chí lãnh đạo khoa phòng phải bắt buộc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt: bật chuông điện thoại (trừ lúc họp), để chế độ kết nối mạng, thường xuyên cập nhật tin nhắn zalo trong nhóm BCĐ và nhóm lãnh đạo các khoa phòng để triển khai công việc kịp thời. - Tất cả CBVC phải khai báo y tế điện tử mỗi khi đến và rời BV. - Cài đặt ứng dụng Bluzone và bật Bluetooth 		
7	<p>Về Nội quy đối với BN và NVYT trong khu cách ly: Giao khoa Truyền nhiễm và phòng KHTH xây dựng quy chế đối với BN và NVYT trong khu cách ly trình Giám đốc ban hành áp dụng.</p>	<p>Khoa Truyền nhiễm Phòng KHTH</p>	<p>Phòng TCCB Phòng QLCL</p>

8	Xây dựng kịch bản Cách ly một số khoa và cách ly toàn Bệnh viện	BCĐ phòng chống dịch Phòng KHTH tổng hợp	
---	---	---	--

Trên đây là toàn bộ các nội dung kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình ngày 10/5/2020. Yêu cầu các khoa, phòng liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, có khó khăn vướng mắc báo cáo xin ý kiến Trưởng ban giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc: để chỉ đạo;
- Các khoa, phòng;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Diệu